

รายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. - สผ.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่องเพื่อทราบ

๑. สรุปผลการประชุมคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีมติเห็นชอบแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และได้จัดส่งให้ อพ.สธ. แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนแม่บทฯ มีกองร่วมดำเนินงาน จำนวน ๓ กอง ประกอบด้วย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กตศ.) และกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) มีโครงการรวม ๑๐ โครงการ งบประมาณรวม ๗๘,๐๙๑,๕๔๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ๑ โครงการ

(๑) การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.)

๒. โครงการภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

๙ โครงการ

(๑) การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. (กลช.)

(๒) การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. (กลช.)

(๓) การดำเนินงานเพื่อรักษาสิทธิของชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.)

(๔) การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย (กลช.)

(๕) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณะวรรณจังหวัดบึงกาฬ (กตศ.)

(๖) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านทำนบให้เกิดความยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ (กบก.)

(๗) การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี (กบก.)

(๘) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่รอบป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ฝั่งตะวันออก จังหวัดสระแก้ว (กบก.)

(๙) การบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรถูกอนุรักษ์ ภายใต้การบูรณาการข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ (กตศ.)

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของอพ.สธ. - สผ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ สผ. จัดส่งให้อพ.สธ. เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงานภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน ๑ โครงการ และกรอบการดำเนินงานสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน ๗ โครงการ มีผลการดำเนินงานในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นแหล่งรวบรวมและอ้างอิงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-สผ. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของ สผ. จัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้กับเครือข่าย อปท. ภายใต้โครงการ อพ.สธ. จำนวน ๔๑ แห่ง มีการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ รวมไปถึงจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีและจัดทำหลักสูตร กศน. ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมืองของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การดำเนินการในระดับพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนและติดตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก ที่มีการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ๓ ฐาน ทรัพยากร (ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) ให้สามารถใช้งานได้จริงและง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นคลังข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งและประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายป่าดงภูโหล่นด้านทิศตะวันออกถึงตะวันตกในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดทำแนวเขตและอนุรักษ์ป่าตามความเชื่อจากการบวชป่าในพื้นที่ป่าชุมชน รวมถึงได้เผยแพร่ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ป่าไม้ตามความเชื่อ (ไม้กะลำ) และจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในป่า ๓ แห่ง ที่มาจากการสำรวจอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำระบบนิเวศป่าโคกตาบุงรณ์ จังหวัดสุรินทร์ มีการปลูกป่าชุมชนฯ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในส่วนที่เสื่อมโทรม และได้ฟื้นฟูคุณภาพดิน มีการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน โดยจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพื้นเมือง และเกิดครอบครัวต้นแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและป่า และได้ดำเนินการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรชายฝั่งทะเลและพื้นที่ต้นน้ำอำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร โดยการจัดสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จัดทำฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และได้เสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลและเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

ที่ประชุมเห็นว่าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาของ อพ.สธ. - สผ. เป็นประโยชน์และนำไปสู่ผลลัพธ์ เป้าหมายตามแนวพระราชดำริฯ จึงเห็นว่าควรมีการรายงานผลอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ตามความเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน)

ฝ่ายเลขานุการฯ และกองที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ โครงการ โดยมีโครงการที่มีการดำเนินงาน จำนวน ๘ โครงการ และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (กลช.) มีการดำเนินงานลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล ๑๗ หน่วยงาน เชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานแล้ว ๑๖ แห่ง (ต่างประเทศ ๒ แห่ง และในประเทศ ๑๔ แห่ง) มีเป้าหมายในการเชื่อมต่อข้อมูลจำนวน ๓๒ หน่วยงาน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการจัดทำพื้นที่นำร่อง ๓ ระดับใน ๔ พื้นที่ ได้แก่ ระดับโลก คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง, ระดับประเทศ คือ ทะเลสาบสงขลาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และระดับท้องถิ่น คือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ซึ่งจะแสดงผลการพัฒนาในรูปแบบ minisite ภายใต้ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

๑.๒ การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. - สผ. (กลช.) มีการเพิ่มเติมข้อมูลแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๓ การเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. (กลช.) สผ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ในวันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต” เพื่อนำเสนอความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในการดำรงชีวิตและวิถีชุมชนกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการร่วมกันระหว่าง กอง/กลุ่มงานที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

๑.๔ โครงการดำเนินงานเพื่อรักษาสีทึบชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ: การจัดทำกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น (กลช.) อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

๑.๕ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตกในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒) (กตศ.) มีการขับเคลื่อนและติดตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ โดยดำเนินโครงการต่อเนื่องภายใต้พื้นที่ โรงเรียนและชุมชนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญ และอยู่ระหว่างประมวลข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๓ ฐาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในลำดับต่อไป

๑.๖ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธิตประโยชน์บ้านทำนบให้เกิดความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ (กบก.) อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน โดยงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการจัดทำฐานทรัพยากรในป่าสาธิตประโยชน์บ้านทำนบ ปกป้อง คุ่มครอง และฟื้นฟูป่า โดยการสร้างแนวเขตป้องกันการบุกรุกป่า มีการเพาะชำกล้าไม้ และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน และมีศูนย์รวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและสวนพฤกษศาสตร์ในระดับตำบล ประชาชนในตำบล และภาคส่วนต่าง ๆ

๑.๗ โครงการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา เพื่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี (กบก.) อยู่ในระหว่างการดำเนินงานโดยงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการเพื่อจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นจากการทำเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรได้

เรียนรู้แนวทางการบริหารกลุ่มวิสาหกิจ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูป อีกทั้งเกษตรกรเกิดการพบปะ มีกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคี และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

๑.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่รอบป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่มุ่งตะวันออก จังหวัดสระแก้ว (กบก.) โดยงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ จัดทำโรงเรือนเพาะชำและแจกพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน จัดทำแนวกันไฟ มีการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชน จัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ใช้สอนใน ๑๓ โรงเรียนรอบป่า และสร้างชุมชนมีความเข้าใจในการบริหารจัดการป่า

๒. โครงการที่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย: การจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) (กลช.) ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจด้านพื้นที่ชุ่มน้ำจาก สผ. ไปยังกรมทรัพยากรน้ำ

๒.๒ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิทัศน์ธรรมชาติ จังหวัดบึงกาฬ (กศศ.)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. ได้เรียนที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด กล่าวคือ โครงการ อพ.สธ. เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศที่นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเจ้าของสิทธิ์ทางด้านทรัพยากร โดยมีการดำเนินงานใน ๓ ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา และมีความสัมพันธ์กับภูมิสังคม การดำเนินงาน อพ.สธ. นี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย มีวัตถุประสงค์ให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากร เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และมีระบบข้อมูลทรัพยากรที่สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

ในการจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ได้นำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องในการดำเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ ๑) แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายในระดับประเทศ และอาเซียน ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้มีความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าทางสังคมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากรุ่นสู่รุ่นในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด มุ่งเน้นในเรื่องข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ความมั่นคงในทรัพยากร การมีจิตสำนึกต่อการใช้ทรัพยากร เชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันได้มีหน่วยงานสนองพระราชดำริทั้งหมด ๑๐ กลุ่ม จำนวน ๒๑๐ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งดำเนินการใน ๓ กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และกรอบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ ชุมชน เยาวชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสนองพระราชดำริ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ๕ แห่ง และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ๒๑ แห่ง)

การขับเคลื่อนในการจัดทำฐานทรัพยากร อพ.สธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการดำเนินงานในระดับชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง โดยมีการสำรวจ ขึ้นทะเบียน โดยได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. โดยมีการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ให้เกิดประโยชน์ ยึดตามหลักการ ๙ ใบบาง ซึ่งมีข้อมูลพืช สัตว์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ดำเนินการตามขั้นตอน แล้วพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ด้านระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากร ซึ่งจะระบบข้อมูลที่อยู่ถึงกันทั่วประเทศ

การดำเนินการมีความสอดคล้องและมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเรื่องของคาร์บอนเครดิต (carbon credit) ตอบสนองต่อผลจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP 26) เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญของความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ จึงได้มีการดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อผลักดันการดำเนินงานเรื่องนี้กับท้องถิ่น และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. โดยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด

๒. แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. ได้เรียนที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมตามแผนแม่บท อพ.สธ. ในระยะ ๕ ปีที่เจ็ด เน้นกิจกรรมการจัดทำศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้จังหวัดตั้งคณะทำงาน อพ.สธ. – จังหวัด เพื่อกำกับดูแลการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตาม ๙ ใบบางผ่าน application “ฐานทรัพยากร อพ.สธ.” ที่ดำเนินการพัฒนาโดย INET เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นระดับตำบล ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน ๗,๓๕๕ ตำบล โดยใช้ ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ซึ่ง สผ. เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำรินโยบาย และมีกิจกรรมการดำเนินงานใน ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ ๒) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงการดำเนินงานเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่ง สผ. มีการจัดทำคู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (TGEIS) ที่สอดคล้องและสามารถนำไปเชื่อมกับท้องถิ่นได้ โดยในการดำเนินการตามโครงการ อพ.สธ. ในส่วนของ สผ. ขอให้พิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด ดังรายการต่อไปนี้ ประกอบด้วย

๑. แนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙
๒. แนวทางการดำเนินงานจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙
๓. เอกสารการดำเนินงานเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ สผ.
๔. แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
๕. แนวทางการวิเคราะห์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกับสังคมคาร์บอนต่ำ
๖. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
๗. ไฟล์นำเสนอการประชุม อพ.สธ.-สผ.

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด และให้กองที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

๓. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) มีหน้าที่และอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเพื่อดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) โดยมีผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประธาน และผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลช. เป็นเลขานุการ มีองค์ประกอบ เป็นผู้แทนจากกอง/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ๙ กอง/กลุ่มงาน ได้แก่ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ/สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ และกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กลช. คณะทำงานฯ มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) จัดทำแผนปฏิบัติการรายปี ดำเนินงานและติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. และปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. มอบหมาย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. เสนอความเห็นว่าการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด มีความเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะทำงานในเรื่องดังกล่าว ควรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ด้านฐานข้อมูลและผู้จัดการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลกับฝ่ายวิชาการของ อพ.สธ. ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า สผ. มีกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้านฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ซึ่ง กตป. มีผู้แทนอยู่ในคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. อยู่แล้ว จึงขอเสนอให้คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ทำหน้าที่ในการจัดทำและเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเสนอให้เพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของคณะทำงานฯ ให้ครอบคลุมการขับเคลื่อนและเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. และเนื่องจากการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงขอเพิ่มเติมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้แทนกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มผู้แทนจากกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นคณะทำงานฯ และปรับเพิ่มหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมการขับเคลื่อนและเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

๔. การทบทวน และ/หรือ พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า สผ. ได้จัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้ อพ.สธ. แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเพื่อเป็นการทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้ประสานกอง/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายงานสถานภาพโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำเสนอโครงการที่จะดำเนินงานเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ.- สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด สรุปได้ดังนี้

๑. การดำเนินงานของงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ มีโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ถูกลดงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ใช้งบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการ และดำเนินงานเอง ๑ โครงการ โดยขอให้กองที่รับผิดชอบโครงการนำเสนอสถานภาพและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑.๑ โครงการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ: กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กตศ.) ถึงแม้ว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน กตศ. วางแผนที่จะดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้งบดำเนินงานของกองในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

๑.๒ โครงการดำเนินงานเพื่อรักษาสีทึบของชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ: การจัดทำกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น (กลช.) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง กลช. จะผลักดันให้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยหารือและดำเนินงานในพื้นที่ของ อพ.สธ. โดยใช้งบดำเนินงาน

๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพพันธุ์ไม้ผู้เรียกแมลงผู้ผสมเกสร เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์กรรมไม้ผล และสมุนไพรในพื้นที่คังบางกะเจ้า (กลช.) เป็นโครงการเพื่ออนุรักษ์การจัดการแมลงผู้ผสมของบางกะเจ้า โดยเน้นชั้นโรงที่ขยายการส่งเสริมและการจัดการอย่างเป็นระบบ และไม้ผลที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ มะม่วงน้ำดอกไม้บางกะเจ้าและส้มเทพรส ซึ่งวางแผนจะดำเนินงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอขยับไปดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แทน โดยจะจัดทำรายละเอียดนำเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ต่อไป

๑.๔ โครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ: การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ (กลช.) มีการปรับลดงบประมาณจาก ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการเน้นการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพ มีการปรับกิจกรรมโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ เฟส คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการศึกษา สำรวจข้อมูลสมรรถภาพเพื่อพัฒนาโลก และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการขับเคลื่อนพื้นที่เครือข่ายนกอพยพที่จังหวัดกระบี่ โดยจะจัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ต่อไป

๑.๕ โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อกับเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (กลช.) มีการปรับลดงบประมาณจาก ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท โครงการสามารถดำเนินการต่อได้และลดขอบเขตการดำเนินงานให้เหมาะสมกับงบที่ได้รับ โดยได้ปรับรายละเอียดการดำเนินงานและปรับลดจำนวนพื้นที่นำร่อง

๑.๖ โครงการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี (กบก.) ใช้งบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗๑,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ และเกษตรกรอื่น ๆ

๑.๗ โครงการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. - สผ. (กลข.) ดำเนินงานเองโดยไม่ได้รับงบประมาณ

๒. โครงการที่ประสงค์จะเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.- สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เพิ่มเติมจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติน้ำพุร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (กธศ.) วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตกในพื้นที่นาร่องธารารักษ์อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการขับเคลื่อนต่อเนื่อง โดย กธศ. และมีภารกิจด้านทำผังภูมินิเวศบริเวณน้ำพุร้อน ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติประเภทหนึ่งที่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย จึงขอเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติน้ำพุร้อน คลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพุน้ำร้อนน้ำเค็มที่มีทรัพยากรทางกายภาพความหลากหลายทางภูมิวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ภายใต้แผนบูรณาการสร้างรายได้ของการท่องเที่ยวร่วมกับกรมการท่องเที่ยว

๒.๒ โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าต้นน้ำวัง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (กบก.) วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือในด้านจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าต้นน้ำวัง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ได้รับการอนุรักษ์ดูแล รวมทั้งขาดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โครงการที่มีดำเนินการโดยสมาคมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง โดยจะดำเนินการอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้องกับแนวทางของ อพ.สธ. มีกลุ่มเป้าหมายเน้น ๒๙ หมู่บ้าน ๒๔ ตำบล ของอำเภอเมืองปาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ โดยให้ความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กองที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด และนำเสนอโครงการเพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ ตามที่เสนอไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยอาจมีการเพิ่มเติมโครงการที่สอดคล้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวทางตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด ได้ตามความเหมาะสม

๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะทำงาน อพ.สธ. - สผ. พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ ในรายละเอียด และพิจารณาทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด เพื่อจัดส่งให้ อพ.สธ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. เรียนที่ประชุมว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงภารกิจและกิจกรรม รวมถึงศักยภาพของหน่วยงานในการดำเนินงานดังกล่าวว่า เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานว่าภารกิจการดำเนินงานของ สผ. ในเรื่องนโยบายและแผนมีประโยชน์อย่างไรกับประเทศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. อย่างไร

มติประชุม รับทราบ